

THÔNG TIN SẢN PHẨM VAY TIÊU DÙNG LINH HOẠT

Tiêu chí	Nội dung
I. Phương thức cho vay	Cho vay từng lần
II. Biện pháp bảo đảm	Không biện pháp bảo đảm, không TSBĐ
III. Mục đích vay	Mục đích tiêu dùng cá nhân
IV. Đối tượng tham gia	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả Chủ Thẻ chính của Thẻ tín dụng cá nhân do HDBank phát hành và thỏa các điều kiện cho vay của HDBank trong từng thời kỳ. - Không áp dụng cho Thẻ tín dụng nội địa chuỗi, các thẻ tín dụng Doanh nghiệp hiện hành.
V. Điều kiện tham gia	<p>Tại thời điểm đăng ký dịch vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẻ đã phát hành ít nhất 06 tháng. - Trạng thái thẻ: đang hoạt động. - Trong 06 tháng gần nhất, nhóm nợ CIC và nợ thẻ không phát sinh quá hạn từ Nhóm 2 trở lên. - Thẻ còn hiệu lực tối thiểu bằng kỳ hạn vay KH đăng ký. - KH có sử dụng user mobile banking và đã được KYC theo quy định hiện hành.
VI. Số tiền cho vay	<ul style="list-style-type: none"> - Tối thiểu 05 triệu, tối đa 100 triệu đồng; và - Tổng dư nợ Vay (bao gồm khoản vay đang đề xuất) không vượt quá 50% hạn mức thẻ tín dụng đã cấp cho KH; và - Không vượt quá HM khả dụng của thẻ tín dụng hiện hữu (HM khả dụng của thẻ tín dụng hiện hữu: là hạn mức thẻ tín dụng còn được phép sử dụng sau khi trừ đi dư nợ thẻ chưa thanh toán, giá trị giao dịch thẻ phát sinh chưa đến kỳ sao kê và dư nợ vay linh hoạt chưa thanh toán).
VII. Thời hạn vay	6; 12; 24 và 36 tháng.
VIII. Lãi cho vay	<p>Lãi cho vay tính theo dư nợ ban đầu với mức lãi suất như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kỳ hạn vay 6 tháng và 12 tháng: 1,5%/tháng (18,3%/năm), tương đương: <ul style="list-style-type: none"> + Kỳ hạn 6 tháng: 31,3%/năm trên dư nợ thực tế. + Kỳ hạn 12 tháng: 33,7%/năm trên dư nợ thực tế. - Kỳ hạn vay 24 tháng và 36 tháng: 1,7%/tháng (20,7%/năm), tương đương:

Tiêu chí	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> + Kỳ hạn 24 tháng: 39,7%/năm trên dư nợ thực tế. + Kỳ hạn 36 tháng: 40,3%/năm trên dư nợ thực tế.
IX. Lãi suất quá hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Lãi suất quá hạn: 150% lãi suất cho vay trong hạn tính trên dư nợ gốc quá hạn.
X. Trả nợ (tắt toán) trước hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Phí trả nợ trước hạn là 4%/ số tiền trả nợ trước hạn (tối thiểu 100.000 VNĐ). - Không thu lãi đối với dư nợ được trả trước hạn chưa đến kỳ thanh toán, bao gồm kỳ KH yêu cầu tắt toán.
XI. Hồ sơ vay	<ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ pháp lý: Thông tin CMND/ CCCD/ Hộ chiếu được lưu trên hệ thống HDBank. - Hợp đồng tín dụng kèm Đề nghị giải ngân kèm Khế ước nhận nợ (KUNN) (gọi chung Hợp đồng) của sản phẩm Vay linh hoạt (bao gồm nội dung cam kết mục đích sử dụng vốn của KH), sử dụng chữ ký số. - Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính: là thông tin nhóm nợ cao nhất tại HDBank và nhóm nợ sau CIC, lịch sử thanh toán hạn mức tín dụng đã cấp đáp ứng quy định SP được lưu trữ trên hệ thống HDBank nhằm đánh giá khả năng thanh toán của KH để cho vay.
XII. Thẩm định, phê duyệt và quyết định cho vay	<p>Cơ chế thẩm định, phê duyệt, ra quyết định cấp tín dụng theo quy định tại mục II.1.b.(viii) của Tờ trình này, theo đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay chính là cấp đã phê duyệt bộ tiêu chí theo Tờ trình này. - Quyết định cho vay của cấp có thẩm quyền chính là quyết định thông qua các tiêu chí phê duyệt tại Tờ trình này.
XIII. Phương thức xác nhận Hợp đồng	<p>Sử dụng chữ ký số của KH và chữ ký số của người đại diện theo ủy quyền của HDBank.</p>
XIV. Hình thức đăng ký vay	<p>Trên ứng dụng HDBank Mobile Banking.</p>
XV. Phương thức giải ngân	<p>Hệ thống giải ngân vào TKTT của KH tại HDBank.</p>
XVI. Phương thức trả nợ	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản tiền trả góp của các khoản Vay được ghi nhận trên sao kê hàng tháng, bắt đầu từ kỳ sao kê đầu tiên ngay sau thời điểm KH đăng ký dịch vụ thành công. - Hàng tháng KH phải trả một khoản tiền (bao gồm gốc và lãi) cố định được chia đều theo kỳ hạn vay. - Ngày chốt sao kê là ngày 15 hàng tháng.



Tiêu chí	Nội dung
XVII. Giới hạn kiểm soát rủi ro của SP này	- Ngưỡng chấp nhận NPL đối với sản phẩm này là 7%, TTT đánh giá và trình TGD quyết định việc triển khai khi vượt ngưỡng.

